

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

ออกกฎเหล็กซื้อขายข้าวจีทูจี ต้องโปร่งใส วันเกิดซ้ำรอยปัญหาทุจริต

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2563 รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government:จีทูจี) ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(นบข.) เสนอ เพื่อให้การทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสมากขึ้น และสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการค้าข้าวของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลของประเทศที่จะทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลไทยจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการแทนรัฐบาลเท่านั้น เว้นแต่บางประเทศมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวเพียงหน่วยงานเดียว

ทั้งนี้ในการทำสัญญาซื้อขาย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้เจรจาหรือเข้าร่วมการประมูลแบบจีทูจี และลงนามทำสัญญาซื้อขายข้าวในนามรัฐบาลไทย ส่วนสาระของการเจรจา อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศต้องนำเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ นบข. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขาย การเจรจาต่อรองราคา การตกลงเงื่อนไขในสัญญา แนวทางจัดหาข้าวเพื่อส่งมอบ ก่อนการดำเนินการ ในกรณีที่ข้าวในสต็อกรัฐบาลไม่เพียงพอ ให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดหาข้าวเพิ่มเติมและส่งมอบตามสัญญา และกรณีรัฐบาลไม่มีข้าวในสต็อกที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดหาและส่งมอบข้าวตามสัญญา

สำหรับการชำระเงิน ต้องเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศ เช่น การเปิด Letter of Credit (L/C) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer:T/T) เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้ โดยมีเอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารทั้งของไทยและธนาคารของประเทศคู่ค้า

การส่งมอบข้าว รัฐบาลไทยจะต้องมีการส่งออกข้าวไปประเทศคู่ค้าจริง โดยมีหลักฐานสำคัญคือ ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ อ.2 (สินค้าข้าว) ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศที่ระบุว่าเป็นการส่งออก “ข้าวรัฐบาล”

นอกจากนี้ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและ แพรกชั้นของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่านพ.ศ.. เพื่อกำกับดูแลการนำเข้าและนำผ่านสินค้าน้ำมันปาล์มฯ ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหากลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มให้เกิดประสิทธิภาพโดยเร็ว ซึ่งหากดำเนินการล่าช้าจะส่งกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เนื่องจากมีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มเข้ามาสวมสิทธิ์ทำให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศตกต่ำ

ทั้งนี้ได้กำหนดด่านนำเข้าและนำผ่านสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มไว้ดังนี้ 1.ด่านนำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม จำนวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรมาบตาพุด สำนักงานศุลกากรกรุงเทพฯ และสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

2.ด่านนำผ่านสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ด้านต้นทาง จำนวน 1 ด่าน คือ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพฯ และกำหนดด่านปลายทางสำหรับการนำผ่านน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มไปยังแต่ละประเทศ คือ ด่านศุลกากรจันทบุรี เป็นด่านปลายทางไปยังกัมพูชา ด่านศุลกากรหนองคาย เป็นด่านปลายทางไปยังลาว และ ด่านศุลกากรแม่สอด เป็นด่านปลายทางไปยังเมียนมา

ที่มา โพลด์ทูเดย์

ไวรัส "โคโรนา" ไม่กระทบส่งออกข้าว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า ไม่เกี่ยวเพราะการส่งข้าวไปจีนน้อยมาก ส่วนค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนลงมานิดหนึ่งแล้ว แต่ว่าราคาในประเทศสูงมาก จากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ขายยากขึ้น เพราะราคาข้าวไทยค่อนข้างสูงมากกว่าราคาคู่แข่ง ดังนั้นปี 2563 อาจจะไม่ถึง 8 ล้านตัน ส่วนปี 2562 ไทยส่งออกได้แค่ 7.6 ล้านตัน

ปัจจัยเสี่ยงจะเห็นจากปัญหาภัยแล้งทำให้ข้าวนาไม่ได้ออกข้าวปรัง หรือปลูกน้อยมาก ส่งผลทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปตามผลผลิตที่มีน้อย และยิ่งเงินบาทแข็งค่ากว่าคู่แข่ง ส่งผลทำให้ราคาข้าวปรับตัวขึ้นสูงคู่แข่งมากขึ้น อีกด้านหนึ่งส่งผลดีกับราคาข้าวในประเทศที่มีการปรับตัว ยกตัวข้าวสารขาว 5% ราคา 12,300-12,400 บาท/ตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้น 15% ก็ปรับราคาจาก 8,000 บาท/ตัน

“หากชาวนาได้ปลูกข้าวจะเป็นผลดี เนื่องจากในประเทศดี แต่ว่าปลูกไม่ได้ เพราะแล้งไม่มีน้ำ แต่ยังมีชาวนาในหลายพื้นที่ฝืนปลูก ยอมเจาะน้ำบาดาล แต่ก็เข้าใจเพราะราคาข้าวดีจริง อีกด้านหนึ่งก็ทำให้ส่งออกลำบาก เพราะไม่มีของขาย จะเห็นในปี 2563 ปัจจัยมรสุมรุนแรงมาก”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

กรมการข้าวหรือผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ข้าวไทยในตลาดโลก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทหารีระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหาร นักวิชาการกรมการข้าว และผู้ประกอบการส่งออกข้าว เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศ โดยในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ต่างชาตินำเข้าจากประเทศไทย

การส่งออกข้าว ถูกควบคุมด้วยตลาดโลก ทั้งความต้องการของลูกค้าหลัก และราคาข้าวของต่างประเทศ โดยปัจจุบันประเทศที่เคยนำเข้าข้าวจากไทย สามารถพัฒนาและปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ได้เอง และมีต้นทุนที่ต่ำ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้าวไทยนับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ ฐานลูกค้าเดิมในต่างประเทศยังคงชื่นชอบและนิยมรับประทานข้าวไทย ดังนั้นความท้าทายของประเทศไทยตอนนี้คือการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การพัฒนาข้าวหอมมะลิของไทยให้คงความหอมและผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ในระดับโลก

นอกจากนี้ การส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศ ไม่ใช่มีเฉพาะแต่ข้าวพื้นนุ่มเท่านั้น ข้าวพื้นแข็ง ทวีปแอฟริกายังมีความต้องการอีกมาก โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องราคาต่ำ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายได้ให้ความเห็นว่าชาวนาไทยไม่ควรละทิ้งการปลูกข้าวพื้นแข็ง เนื่องจากตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการอีกมาก

ที่มา กรมการข้าว

ชีพจรส่งออกข้าวปี 63 ผ่าน ปรมาคาศะยานทั้งห่างคู้แข่ง

ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปี2563 เป็นอีกปีที่ยากลำบากสำหรับการส่งออกข้าวไทย เพราะปัญหาหลักคือเงินบาทแข็งค่ามาก ทำให้ราคาส่งออกไม่สามารถแข่งกับผู้ส่งออกจากหลายประเทศได้ โดยเฉพาะเวียดนาม

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยพฤติกรรมผู้ซื้อเปลี่ยน โดยเฉพาะจีน ที่เริ่มนำข้าวในสต็อกออกมาขายทำให้ตลาดสำคัญ ได้แก่ แอฟริกา หันไปซื้อข้าวจากจีน ที่มีแต้มต่อที่ดีกว่าไทยขณะที่ไทยราคาข้าวสูงและเงินบาทแข็งค่า

พฤติกรรมของผู้ซื้ออย่างฟิลิปปินส์ ซึ่งยกเลิกระบบการให้โควตาข้าวที่ก่อนหน้านี้จะกำหนดไว้เฉลี่ยปีละ 1-2 แสนตัน โดยฟิลิปปินส์นำระบบการซื้อแบบเสรีมาใช้ทำให้การแข่งขันด้านราคาเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไทยมีโอกาสเสียตลาดนี้ให้เวียดนาม ที่มีราคาส่งออกข้าวต่ำกว่าไทยเกือบตันละ 100 ดอลลาร์

โดยราคาส่งออกข้าว 5% (เอฟโอบี) ของไทย เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ในปี 2562 ตันละ 417 ดอลลาร์ ส่วนราคาเวียดนามสำหรับข้าวชนิดเดียวกัน อยู่ที่ตันละ 340 ดอลลาร์

ด้านตลาดอย่างอินโดนีเซีย ที่แม้จะคงนโยบายพึ่งพาตัวเองด้านความมั่นคงทางอาหารแต่ก็เชื่อว่าปี 2563 น่าจะมีการนำเข้าอีกหลายแสนตัน แต่ไทยก็น่าจะเสียตลาดนี้ให้คู่แข่งอีกเพราะปัจจัยเดิมๆ

“ปี2563 คาดว่าไทยน่าจะส่งออกข้าวประมาณ 7.5-8 ล้านตัน แต่อาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เพราะปัจจัยลบต่างๆ ซึ่งสมาคมฯกำลังหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการส่งออกและประเมินสภาพตลาดที่ชัดเจนก่อนกำหนดเป้าหมายการส่งออกสำหรับปีต่อไป”

สำหรับการส่งออกปี 2562 ที่ผ่านมา ปริมาณรวม 7.58 ล้านตัน ลดลง 32.51% มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 25.89% ต่ำสุดในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 ที่ส่งออกขณะนั้นมีปริมาณเพียง 6.6 ล้านตัน

หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป เวียดนามอาจแซงหน้าไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวสูงสุดของโลก เนื่องจากเวียดนาม ส่งออกข้าวเฉลี่ยปีละ 6-7 ล้านตัน และเมื่อมีปัจจัยสนับสนุน ทั้งค่าเงินดองที่มีเสถียรภาพ และปัจจัยผลผลิตที่ตรงข้ามกับไทยที่กำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งที่แม้ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปปริมาณผลผลิตที่เสียหายได้ แต่ก็เชื่อว่า ปีนี้ไทยคงมูผลผลิตไม่สูงมากเท่าที่ควร

“ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ แม้ไม่ได้ทำให้เวียดนามส่งออกข้าวได้มากขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่การที่ไทยเผชิญปัญหาทั้งเรื่องราคา ปริมาณผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งก็ทำให้เป็นห่วงว่าปี2563 ไทยอาจเสียแชมป์อีก”

สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวสูงสุด (ปี2561) ได้แก่อันดับหนึ่งได้แก่ไทย รองลงมาคืออินเดีย ปริมาณ 11.6 ล้านตัน เวียดนามปริมาณ 6.9 ล้านตัน ปากีสถานปริมาณ 3.2 ล้านตัน สหรัฐ ปริมาณ 3.1 ล้านตัน และจีน ปริมาณ 2.06 ล้านตัน

ชูเกียรติ ย้ำอีกว่า ข้าวของไทยยังเผชิญกับปัญหาขาดการพัฒนาพันธุ์ข้าวทั้งเพื่อให้มีปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได้ที่เฉลี่ยไร่ละ 400 กิโลกรัม (กก.) ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยไร่ละเกือบ 1,000 กก.สวนทางกับพื้นที่การปลูกข้าวของไทยที่ลดลงทำให้แนวโน้มราคาข้าวของไทยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นอัตราก้าวกระโดดที่สูงกว่าคู่แข่ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) เผยถึงราคาส่งออกข้าวย้อนหลัง 5 ปี พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ ตันละ 386 ดอลลาร์ ในปี 2558 จนถึงขณะนี้ ม.ค. 2563 ข้าวไทยอยู่ที่ตันละ 459 ดอลลาร์ หรือสูงขึ้นเกือบ 100 ดอลลาร์ต่อตัน

ขณะที่การพัฒนาด้านคุณภาพข้าวไทยไม่ได้มีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้น ขณะที่ เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา มีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีสามารถชนะการประกวดหลายเวที ด้วยคุณสมบัติเนื้อนุ่ม หอม เมล็ดสวย ซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะของข้าวหอมมะลิไทย ที่เคยมี ส่วนผู้ผลิตข้าวหน้าใหม่อย่างเมียนมา ก็กำลังมีปริมาณผลผลิตสูงใกล้เคียงกับไทย และมีคุณภาพที่ดี มีราคาที่แข่งขันได้

“เมื่อลูกค้าได้ไปลองข้าวของประเทศอื่น และหากตั้งใจ ก็ยากที่จะเรียกกลับคืนมา ส่วนทำไมลูกค้าเราเปลี่ยนใจไปลองข้าวจากที่อื่น ตอบได้เลยว่า เพราะราคาที่ถูกกว่ากันมากนั่นเอง”

การซื้อขายข้าวปริมาณมากๆ ผู้ซื้อเองก็ต้องตอบใจที่ว่าทำไมต้องซื้อข้าวไทย เดิมไทยเคยมีค่าพรีเมียม ที่ทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งเพราะคุณภาพ และศักยภาพการส่งมอบให้ลูกค้าที่ดีกว่าผู้ส่งออกจากประเทศอื่น แต่ปัจจุบันค่าพรีเมียมดังกล่าว มีความหมายน้อยลง จะเห็นว่าแม้ข้าวไทยอยู่ในจุดเดิมแต่เมื่อคู่แข่งมีการพัฒนาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านราคากำลังเป็นเงื่อนไขสำคัญของการค้าข้าวในปี 2563 ส่วนการวางแผนเพื่อพยุหการส่งออกข้าวของไทยในระยะยาวเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักและร่วมมือกันทำงาน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”เคาะชดเชยส่วนต่างข้าวงวดที่ 13 เหลือจ่ายแค่ 3 ชนิด หลังราคาตลาดพุ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 13 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ที่เคยได้รับการชดเชยเมื่องวดที่ผ่านมา ไม่ได้รับแล้ว รวมถึงข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 ม.ค.- 1 ก.พ.2563 จะได้รับการชดเชย โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 8,143.60 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 1,856.40 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 10,150.66 ได้รับส่วนต่างตันละ 849.34 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดตันละ 14,674.03 ได้รับชดเชยตันละ 325.97 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 14,006.35 บาท ไม่ได้รับชดเชย และราคาข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,238.32 ไม่ได้รับชดเชยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 13 ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เงินชดเชยที่รัฐต้องจ่ายลดลง และข้าวที่ต้องจ่ายชดเชยลดลงเหลือเพียงแค่ 3 ชนิด เพราะราคาข้าวเปลือกในตลาดเพิ่มตัวสูงขึ้น จากมาตรการเสริมที่รัฐบาลได้นำมาใช้ ทั้งการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท ทำให้เกษตรกรชะลอการนำข้าวออกไปขาย การช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าวในการรวบรวมข้าวและเก็บสต็อก ทำให้มีการดึงผลผลิตข้าวส่วนเกินออกจากตลาด และคาดว่าจากนี้ไป ราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มงวดต่อไป จะชดเชยน้อยลง เพราะผลผลิตข้าวลดลง โดยข้าวนาปรังเสียหายจากภัยแล้ง ทำให้มีการแย่งซื้อข้าวกันมากขึ้น

ส่วนผลจากการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 13 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 55,692 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ได้เงินรวม 21,233.50 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินรวม 4,563.58 บาท

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ต้น ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ต้น ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครั้วเรือนละ 30 ต้น ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละ 25 ต้น และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ต้น แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

200 ผลิตภัณฑ์แช่ชื่อ “ข้าวสังข์หยด” เมืองพัทลุงผสมอาหารเสริม

นายนัด อ่อนแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจว่า ภาพรวมการปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง มีการขยายตัวเติบโตขึ้นทุกปีทั้งจังหวัด โดยมีการโค่นสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพาราหันมาปลูกกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ปี 2562/2563 มีการปลูกข้าวสังข์หยดเติบโตขยายตัวมากที่สุดประมาณ 20% จากปี 2562 ที่ขยายตัวประมาณ 5% ทั้งนี้ ปริมาณข้าวสังข์หยดที่ปลูกได้ยังไม่พอสอดคล้องความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ราคาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ที่ทางกลุ่มรับซื้อข้าวแห้งพร้อมสีได้ทันที ที่ราคา 22,000-23,000 บาท/ตัน เมื่อแปรรูปเป็นข้าวสารแล้วมีราคาตั้งแต่ 50-80 บาท/กก. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ

ขณะนี้ข้าวสังข์หยดได้เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2563 คาดว่าจะไปเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 400 กก./ไร่ ในกลุ่มมีประมาณ 2,000 ไร่ มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 800 ตัน มีมูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า ภาพรวมการปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ โดยขยายตัวเติบโตทั้งจังหวัดประมาณ 3% ทางด้านราคาช่วงเปิดหน้าฤดูกาล ประมาณ 15,000 บาท/ตัน และโค้งสุดท้าย ประมาณ 25,000 บาท/ตัน ทั้งหมดนี้ขึ้นกับอยู่กับคุณภาพข้าวสังข์หยด ส่วนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ขายได้ราคาดีสุด

“ตอนนี้มีการนำข้าวสังข์หยดไปเป็นส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ประมาณกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผสมในการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทอง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นชาวนาต้องปรับตัวปลูกข้าวสังข์หยด เพิ่มลำดับมูลค่าเพิ่มจนเป็นข้าวอินทรีย์ จีไอ เพราะตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีความต้องการสูงมาก ซึ่งปัจจุบันไม่มีสินค้าพอ”

ที่ผ่านมาบริษัท คูโบต้าพัทลุงจักรกล จำกัด ได้ร่วมมือกับชาวนาก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชาวนาพัทลุง โดยส่งเสริมการปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์ บริหารจัดการครบวงจร ทั้งส่งเสริมการปลูก รับซื้อ และนำไปจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ทั้งนี้ได้ร่วมกันดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 และมีผลผลิตประมาณ 6-7 ตัน คาดว่าในปี 2563 จะได้ผลผลิตประมาณ 10 ตัน

ทางด้าน นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ข้าวเปลือกสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นข้าวที่ผ่านระบบจัดการคุณภาพมาตรฐานGAPและเป็นข้าวที่ควบคุมด้วยระบบ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำ

ให้ขณะนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อให้การจำหน่ายข้าวเปลือกสังข์หยดเมืองพัทลุง ประจำปี 2562-2563 ไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการของสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จึงได้ประกาศราคาการรับซื้อประจำปี 2562-2563 จำนวน 7 รายการ คือ ข้าวเปลือกสังข์หยดทั่วไป ต้นละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกสังข์หยดระบบ GAP ต้นละ 12,000 บาท ข้าวเปลือกสังข์หยดระบบ GAP+GI ต้นละ 13,000 บาท ข้าวเปลือกสังข์หยดอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน ต้นละ 15,000 บาท

ข้าวเปลือกสังข์หยดอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนและเข้าสู่ระบบ GI ต้นละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกสังข์หยดมีใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ ต้นละ 17,000 บาท และข้าวเปลือกสังข์หยดมีใบรับรองอินทรีย์และผลิตรระบบ GI ต้นละ 18,000 บาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

xx

เวียตนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ระดับทรงตัวหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน (the Lunar New Year) ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 23-29 มกราคมที่ผ่านมา โดยราคาข้าวขาว 5% ยังคงอยู่ที่ระดับ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้ยังไม่มีการทำสัญญาซื้อขายข้าว เนื่องจากผู้ค้าข้าวบางส่วนยังไม่เริ่มต้นทำงาน ซึ่งคาดว่าภาวะการค้าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ขณะที่คาดว่าเกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ (winter-spring crop) ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีข้าวออกสู่ตลาดปริมาณสูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้

วงการค้าคาดว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 350,000 ตัน ลดลงประมาณ 18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2020 มีการส่งออกข้าวประมาณ 350,000 ตัน ลดลงประมาณ 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมศุลกากร (the General Department of Customs) รายงานว่า ในเดือนธันวาคม 2562 เวียตนามส่งออกข้าวประมาณ 499,573 ตัน มูลค่าประมาณ 227.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 36.7% และ 35.6% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 (ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เวียตนามส่งออกข้าวประมาณ 365,352 ตัน มูลค่าประมาณ 168.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และเพิ่มขึ้น 4.5% และ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน (2018)

ทั้งนี้ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) เวียตนามส่งออกประมาณ 6.37 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาส่งออกเฉลี่ยที่ประมาณ 440.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 12.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ประเทศที่เวียตนามส่งออกข้าวในปี 2562 รายใหญ่ที่สุดเป็นประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียตนามส่งออกประมาณ 2.13 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 884.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 109.52% และ 92.58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ตามด้วยไต้หวัน 583,579 ตัน มูลค่าประมาณ 252.63 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 111.3% และ 6.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศมาเลเซีย 551,583 ตัน มูลค่าประมาณ 218.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.55% และ 0.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศจีน 477,127 ตัน มูลค่าประมาณ 240.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 64.2 % และ 64.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศกาน่า 427,187 ตัน มูลค่าประมาณ 212.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าลดลง 15.09% และ 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศอิรัก 300,000 ตัน มูลค่าประมาณ 154.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณเพิ่มขึ้น 0.03% แต่มูลค่าลดลง 8.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ฮองกง 120,760 ตัน มูลค่าประมาณ 63.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 34.96% และ 25.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศสิงคโปร์ 100,474 ตัน มูลค่าประมาณ 53.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.88% และ 14.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ประเทศเซเนกัล 96,665 ตัน มูลค่าประมาณ 32.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 1,214.9% และ 920.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตามลำดับ) ประเทศโมซัมบิก 57,335 ตัน มูลค่าประมาณ 27.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออิมิเรสต์ 48,967 ตัน มูลค่าประมาณ 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าลดลง 4.31% และ 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศอินโดนีเซีย 40,158 ตัน มูลค่าประมาณ 18.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 94.8% และ 94.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศซาอุดีอาระเบีย 31,257 ตัน มูลค่าประมาณ 17.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศไต้หวัน 25,443 ตัน มูลค่าประมาณ 11.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.93% และ 26.25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศรัสเซีย 23,312 ตัน มูลค่าประมาณ 9.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 148.29% และ 122.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศแทนซาเนีย 20,434 ตัน มูลค่าประมาณ 11.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศสหรัฐฯ 18,181 ตัน มูลค่าประมาณ 11.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 3.09% และ 0.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศออสเตรเลีย 17,817 ตัน มูลค่าประมาณ 11.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่ม 64.73% และ 54.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศแอลจีเรีย 16,394 ตัน มูลค่าประมาณ 6.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 41.94% และ 20.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศแองโกล่า 16,253 ตัน มูลค่าประมาณ 6.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 255.41% และ 135.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานว่า ในปี 2019 ที่ผ่านมากัมพูชาสามารถผลิตข้าวเปลือกในฤดูนาปีได้ประมาณ 7.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 6.76% โดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 15.625 ล้านไร่ และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 496 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับฤดูนาปรัง เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 3.3 ล้านไร่ ซึ่งเกินกว่าเป้าที่วางไว้ประมาณ 14%

ในปี 2018 กัมพูชามีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 3.5% ซึ่งผลผลิตที่ได้คิดเป็นประมาณ 88.47% ของเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

มีรายงานว่า จากการที่เกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาในประเทศจีนในช่วงนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าผ่านแนวชายแดนของเมียนมาที่ไปยังประเทศจีน เพราะทางการจีนสั่งจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีน ประกอบกับการที่ทางการจีนกำลังจัดการกับปัญหาการลักลอบขนส่งข้าวผ่านด่านชายแดนของสองประเทศ

ทั้งนี้ ตามปกติแล้วภาวะการค้าตามแนวชายแดนของสองประเทศมักจะชะลอลงในช่วงเทศกาลตรุษจีน และจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังผ่านพ้นเทศกาลไปแล้ว แต่ในปีนี้นสถานการณ์กลับเงียบเหงาแม้ว่าจะผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนไปแล้วก็ตาม

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (the Myanmar Rice Federation; MRF) ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2019/20 ไว้ที่ 2.5 ล้านตัน โดยในช่วงประมาณ 4 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019-10 มกราคม 2020) ของปีงบประมาณ 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) เมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมประมาณ 986,345 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 282.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยข้าวสารประมาณ 684,000 ตัน มูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่งไปยัง 55 ประเทศ และข้าวหักประมาณ 302,000 ตัน มูลค่าประมาณ 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งไปยัง 46 ประเทศ โดยเป็นการส่งไปทางทะเลประมาณ 842,342 ตัน มูลค่าประมาณ 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งทางชายแดนประมาณ 144,002 ตัน มูลค่าประมาณ 37.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2018/19 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 2.355 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 709.693 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดยุโรปและแอฟริกาผ่านทางทะเล และส่งไปประเทศจีนผ่านทางชายแดน โดยในปี 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดในรอบ 50 ปี

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2563 ราคาข้าวเปลือกขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาข้าวสารมีทั้งที่ทรงตัวและปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.82 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 310.196 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 15.79 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 310.52 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.24 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 730.196 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.31 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 810 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 41.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 815.14 เหรียญสหรัฐต่อตัน และลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.02 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 647.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ลดลง

ประมาณ 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.44 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 714.51 เหยียดสหรัฐต่อตัน จากระดับ 36.53 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 718.31 เหยียดสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลง 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2020 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 3,101 ตัน จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP ปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจำนวน 560 ตัน จากประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้การประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (short grain brown rice) จากประเทศออสเตรเลียจำนวน 340 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (whole grain brown rice) 300 ตัน ราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,607 เหยียดสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,736 เหยียดสหรัฐต่อตัน และข้าวหัก (broken rice) 40 ตัน ราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,065 เหยียดสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,151 เหยียดสหรัฐต่อตัน

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (พฤศจิกายน 2019-ตุลาคม 2020) คาดว่าผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้จะมีประมาณ 3.744 ล้านตัน ลดลงจาก 3.868 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวลดลงจาก 4.6125 ล้านไร่ เหลือ 4.5625 ล้านไร่ ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 4.492 ล้านตัน ลดลงจาก 4.712 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า

สำหรับการนำเข้าข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการณที่ 290,000 ตัน ในปีก่อนหน้า โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศกำหนดปริมาณโควตารายประเทศ (the country-specific tariff rate quotas; TRQ) สำหรับการนำเข้าข้าวภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2020 รวมทั้งสิ้น 408,700 ตัน ในอัตราภาษีที่ 5% และหากมีการนำเข้าเกินโควตาจะเก็บภาษีในอัตรา 513%

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2020 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้เพิ่งเสร็จสิ้นการซื้อขายภายใต้ข้อตกลง WTO ของปี 2019 (the 2019 MFN TRQ) โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) มีการส่งมอบข้าว ประมาณ 156,600 ตัน และมีอีกประมาณ 252,100 ตัน ที่มีกำหนดส่งมอบในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม- ตุลาคม 2020)

ในปีการตลาด 2018/19 เกาหลีใต้นำเข้าข้าวประมาณ 290,000 ตัน เป็นข้าวในโคเวต้าปี 2018 จำนวน 267,000 ตัน และปี 2019 จำนวน 23,000 ตัน ซึ่งส่วนที่เหลือของโคเวต้าปี 2019 จะมีการนำเข้าในปี 2020 นี้ สำหรับปี 2019/20 ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 600,000 ตันนั้น คาดว่าปริมาณครึ่งหนึ่งจะมีการนำเข้าในปี 2020 นี้

ด้านการส่งออกข้าวในปี 2019/20 นี้ คาดว่าจะมีประมาณ 53,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2019 ที่ ส่งออกประมาณ 52,663 ตัน ซึ่งเป็นการบริจาคมจำนวน 50,000 ตัน ให้ประเทศเยเมน 19,000 ตัน เอธิโอเปีย 16,000 ตัน เคนยา 10,000 ตัน อุกันดา 5,000 ตัน โดยผ่านโครงการอาหารโลก (World Food Program; WFP) และยังบริจาคมให้ประเทศเมียนมา 1,000 ตัน และลาว 500 ตัน ภายใต้โครงการสำรองข้าวอาเซียน (the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve; APTERR)

ที่มา *Oryza.com*

ออสเตรเลีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (มีนาคม 2019-กุมภาพันธ์ 2020) คาดว่าผลผลิตข้าวของออสเตรเลียจะมีประมาณ 36,000 ตัน ลดลงจาก 44,000 ตัน ในปี 2018/19 และลดลง เกือบ 90% จากค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงและราคาน้ำ (Water prices) ที่พุ่ง สูงขึ้น โดยในเดือนมกราคม ราคาน้ำอยู่ที่ประมาณ 518 เหรียญสหรัฐฯต่อ megalitre (ML) หรือ 1 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจาก 336 เหรียญสหรัฐฯต่อ megalitre (ML) ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ในปี 2018 และ 2017 อยู่ที่ ประมาณ 84 และ 47 เหรียญสหรัฐฯต่อ megalitre (ML) ตามลำดับ

การบริโภคข้าวในประเทศมีแนวโน้มลดลงจากการที่ผลผลิตข้าวในประเทศลดลง โดยคาดว่าจะมีการ นำเข้าข้าวจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในปี 2019/20 จะมีการนำเข้าประมาณ 260,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 200,000 ตัน ในปี 2018/19 ขณะที่การส่งออกในปี 2019/20 คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 20,000 ตัน จาก 100,000 ตันในปี 2018/19

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขยับสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2019 เนื่องจากในช่วงนี้มีคำสั่งซื้อจากประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามา ประกอบกับผู้ซื้อบางส่วนได้หันมาซื้อ ข้าวจากอินเดียหลังจากที่ราคาข้าวไทยพุ่งสูงขึ้นจากความกังวลเรื่องปัญหาภัยแล้ง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 369-373 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 366-371 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ในเดือนธันวาคม 2562 อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 893,323 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 37.1% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน แต่ลดลงประมาณ 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าว ขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 421,309 ตัน และข้าวบาสมาติ 472,014 ตัน

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2019/20 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 18 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับ 15.82 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2018/19)

รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 116 ล้านตัน โดยในฤดู Kharif คาดว่าจะมีประมาณ 102 ล้านตัน และ ฤดู Rabi คาดว่าจะมีประมาณ 14 ล้านตัน

เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 1 (First Advance Estimate of Food Grain Production) สำหรับปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) โดยคาดว่าในฤดูการผลิต Kharif (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 100.35 ล้านตัน (ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 102 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับ 102.13 ล้านตัน ในปี 2018/19 แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ 93.55 ล้านตัน
ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-28 มกราคม 2563 มีการนำเข้าข้าว 490,012 ตัน ลดลงประมาณ 14.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 569,799 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 91,002 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,667 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 399,011 ตัน ลดลงประมาณ 21.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 510,132 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มกราคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,766 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-28 มกราคม 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 93,735 ตัน ฝรั่งเศส 80,306 ตัน เนเธอร์แลนด์ 60,370 ตัน อิตาลี 35,346 ตัน โปแลนด์ 33,244 ตัน เยอรมนี 31,067 ตัน โปรตุเกส 30,996 ตัน สเปน 24,045 ตัน เบลเยียม 23,133 ตัน บัลแกเรีย 20,093 ตัน สาธารณรัฐเชค 13,254 ตัน สวีเดน 12,927 ตัน สโลวาเกีย 5,378 ตัน โรมาเนีย 3,738 ตัน เดนมาร์ก 3,596 ตัน ฮังการี 3,245 ตัน ออสเตรีย 2,725 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-27 มกราคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 57,477 ตัน เพิ่มขึ้น 34.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 32,720 ตัน ลดลง 36.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 21,567 ตัน ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 19,366 ตัน ลดลง 48.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 16,663 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 63,919 ตัน เพิ่มขึ้น 12.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 60,495 ตัน ลดลง 36.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 42,495 ตัน ลดลง 39.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 33,701 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 31,488 ตัน ลดลง 6.2% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 84,864 ตัน เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 14,812 ตัน เพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 9,663 ตัน เพิ่มขึ้น 46.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 8,547 ตัน ลดลง 29.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 8,412 ตัน เพิ่มขึ้น 157.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-27 มกราคม 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 63,901 ตัน เนเธอร์แลนด์ 37,504 ตัน โปรตุเกส 26,729 ตัน เบลเยียม 18,458 ตัน ฝรั่งเศส 15,428 ตัน สเปน 12,391 ตัน อิตาลี 13,072 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 61,225 ตัน เยอรมนี 36,098 ตัน เนเธอร์แลนด์ 33,564 ตัน สหราชอาณาจักร 32,383 ตัน อิตาลี 17,030 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 57,505 ตัน สหราชอาณาจักร 37,530 ตัน ฝรั่งเศส 16,905 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-28 มกราคม 2563 มีการส่งออก 89,096 ตัน ลดลง 5.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 94,730 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 71,547 ตัน ลดลงประมาณ 9.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 79,065 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 17,649 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 15,665 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มกราคม 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,305 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-28 มกราคม 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 43,964 ตัน โปรตุเกส 17,321 ตัน สเปน 10,125 ตัน โรมานี 4,272 ตัน บัลแกเรีย 4,219 ตัน เบลเยียม 3,116 ตัน กรีซ 2,014 ตัน โปแลนด์ 987 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 567 ตัน เยอรมนี 510 ตัน สโลวีเนีย 462 ตัน เนเธอร์แลนด์ 284 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมานี 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

